



ที่ กค 0409.3/13850

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

13 พฤษภาคม 2546

เรื่อง ขอยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0601/813 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545

ตามที่ขอยกเว้นให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เรื่องการจ้างเหมาฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก กรณีพื้นที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ ถูกกรวดหิน ดิน ทราบหัตถม จนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ หรือถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนไม่เหลือสภาพพื้นที่เพาะปลูก และการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาฟื้นฟูบ่อปลา กรณีบ่อปลาของเกษตรกรถูกดิน หิน กรวด ทราบหัตถม จนหมดสภาพของบ่อปลานั้น โดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือและเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ประกอบกับปัญหาดังกล่าวในบางกรณีมิใช่เรื่องด่วนซึ่งสามารถดำเนินการโดยใช้งบประมาณปกติได้ ดังนั้น หากเป็นกรณีจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างฉับพลันเร่งด่วน ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่หากเป็นกรณีไม่เร่งด่วนให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปกติ

2. เรื่องการให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยไม่ถูกน้ำท่วม แต่พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมจนพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ทำให้ขาดรายได้และขาดแคลนข้าวบริโภค โดยการจัดเลี้ยงอาหารหรือแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง คนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน หรือถ้าไม่สามารถจัดเลี้ยงได้ ขอจ่ายเป็นเงินสดคนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ไม่เกิน 15 วันนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามข้อ 6.4

ของหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

3. เรื่องการให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่จำเป็นต้องรื้อถอนบ้านเรือนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยสนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้างเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 15,000 บาทนั้น หากไม่ใช่กรณีที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรศึกษารายละเอียดและจัดทำโครงการป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินงบประมาณเป็นโครงการ ๆ ไป ซึ่งจะมีความเหมาะสมกว่าการกำหนดเรื่องการให้ความช่วยเหลือเป็นการทั่วไปในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่ต้องให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป หรือ ขอตกลงในลักษณะเป็นหลักการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย

โทร. 0 2273 9662